



ข่าวจากหนังสือพิมพ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-2259-6172

ข่าวจากหนังสือพิมพ์สยามรัฐ ฉบับประจำวันที 8 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561 หน้า 1,8

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

สพฐ.เร่งประสาน‘มท.’ ช่วยนักเรียนไร้สัญชาติ ร่วมแข่งวิทย์นานาชาติ

“สพฐ.”เร่งประสานช่วยเหลือ “น้องพลอย” เด็กนักเรียนไร้สัญชาติ จ.ระนอง ให้เป็นตัวแทนไปแข่งขันในโครงการงานวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติเต็มที หวังไทยจะมีเด็กเก่งออกสู่เวทีโลก พร้อมโยนมหาดไทยดูแล

ต่อหน้า ▶ 8

■ สพฐ. ต่อจากหน้า 1

โดยตรง รวมถึงการช่วยเหลือเพื่อให้ได้วิชา ด้าน “อาจารย์หนุ่ม” ยื่นมือพร้อมออกเงิน-รับรองสถานทูตอเมริกาฯ ไฟเขียวออกวีซ่าเข้าประเทศ

จากกรณี น.ส.ยลฤดี ปิยะทัต หรือน้องพลอย เด็กไร้สัญชาติ อายุ 17 ปี จากโรงเรียนสตรีระนอง จ.ระนอง ไม่สามารถออกนอกประเทศ เพื่อเป็นตัวแทนไปแข่งขันในโครงการงานวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในรายการ Genius Olympiad ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในวันที่ 17 มิ.ย.62

ล่าสุด เมื่อวันที่ 7 พ.ค.62 นายบุญฤทธิ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาฯ กพฐ.) เปิดเผยว่า เรื่องนี้ สพฐ.ไม่มีอำนาจหน้า

ที่โดยตรง ทั้งเรื่องการให้สัญชาติหรือการช่วยเหลือเพื่อให้ได้วีซ่าแต่ได้มอบหมายให้สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาให้เข้ามาดูแล พร้อมทั้งให้ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครอง และช่วยเหลือนักเรียน (ฉก.ชน.) และฝ่ายกฎหมายของ สพฐ. ประสานกับ น.ส.ยลฤดีเกี่ยวกับการดำเนินการติดต่อกับหน่วยงานที่มีอำนาจโดยตรง เช่น กระทรวงมหาดไทย เป็นต้น

“ผมได้เน้นย้ำว่า สพฐ.จะต้องทำหน้าที่ในการประสานงานและสนับสนุนให้นักเรียนคนนี้ได้มีโอกาสอย่างถึงที่สุด แต่จะได้สัญชาติหรือไม่ ขึ้นอยู่กับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผมมองว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เพียงการให้โอกาสของนักเรียนแต่เป็นโอกาสของประเทศไทยด้วยที่เราจะมีเด็กเก่งออกไปสู่เวทีโลก”

ด้าน นายรักไทย บุรพภาค อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้โพสต์เฟซบุ๊กระบุพร้อมจะให้ความช่วยเหลือในด้านค่าใช้จ่าย พร้อมกับรับรองกับทางสถานทูตประเทศสหรัฐอเมริกา เนื่องจากเจ้าตัวเป็นบุคคล 2 สัญชาติ และประสานกับทางหน่วยงานที่น้องไปแข่งขันที่อเมริกาเพื่อออกหนังสือรับรองเป็นการด่วน

